

**Chương trình hành động vận động bầu cử của ứng cử viên
đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Mộc Châu**

Kính thưa: Chủ tọa hội nghị

*Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ
Việt nam huyện.....*

*Kính thưa các đồng chí lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ
chức chính trị xã hội xã.....*

Kính thưa các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV!

Kính thưa đại biểu cử tri cùng các quý vị đại biểu khách quý!

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý cùng các đồng chí đại biểu cử tri có mặt tại hội nghị ngày hôm nay. Chúc hội nghị tiếp xúc cử tri thành công tốt đẹp!

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Rất vinh dự cho tôi khi được cơ quan, cử tri tin tưởng, tin nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Tên tôi là: Quàng Thị Hoa

Sinh ngày: 24 tháng 8 năm 1984

Tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Châu giàu truyền thống cách mạng, nơi đây được mệnh danh là quê hương của chuối ngọt, xoài thơm. Tuy thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng con người Yên Châu vẫn luôn cần cù, chịu khó, thân thiện. Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Yên Châu, bản thân tôi đã luôn cố gắng khắc phục khó khăn học tập nâng cao trình độ, trau dồi kinh nghiệm trong công tác. Được sự tạo điều kiện, giúp đỡ của gia đình, người thân, của bạn bè, đồng nghiệp, sau 10 năm học tập nâng cao trình độ, tôi may mắn được làm việc và trưởng thành từ cơ sở, hiện nay tôi đang công tác tại Hội LHPN huyện Yên Châu và giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện. Với hoài bão của tuổi trẻ, tôi đã cùng đồng nghiệp luôn nắm chắc tâm tư nguyện vọng, chia sẻ với hội viên và bà con nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, các gia đình chính sách, các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình an sinh xã hội, các chương trình tình nguyện, hỗ trợ phát triển kinh tế, mái ấm tình thương, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Cùng

với sự chung tay, tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Yên Châu thời gian qua đã góp phần vào sự phát triển chung, toàn diện của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Kính thưa toàn thể hội nghị và quý Đại biểu cử tri, bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, cử tri cũng còn băn khoăn, trăn trở với những hạn chế, khó khăn trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ, đó là vấn đề bình đẳng giới, vấn đề việc làm và thu nhập của phụ nữ, vấn đề bạo hành, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, vấn đề trọng nam khinh nữ, vấn đề nâng cao trình độ, năng lực cho phụ nữ, việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, đặc biệt là chính sách cho phụ nữ vùng cao, biên giới cũng còn bất cập.... Điều này đã thôi thúc tôi phải làm gì để đóng góp sức nhỏ bé của mình vào việc giám sát thực thi chính sách, đóng góp việc xây dựng các chính sách thiết thực, phù hợp với thực tế, đặc biệt chính sách liên quan đến bảo vệ phụ nữ, chính sách phát triển vùng dân tộc miền núi, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Kính thưa cử tri!

Qua quá trình tìm hiểu, tôi được biết Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất, do cử tri cả nước bầu ra; cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội thực hiện quyền lập Hiến, quyền lập Pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình, Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

Kính thưa cử tri!

Rất vinh dự và hạnh phúc cho tôi khi được giới thiệu ứng cử tại huyện Mộc Châu, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ, và tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh Sơn La nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay huyện Mộc Châu đang tập trung tăng cường đầu tư phát triển đô thị, từng bước hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị và nông thôn; từng bước hình thành thị xã Mộc Châu và đạt được các tiêu chí cơ bản của Khu du lịch quốc gia.

Nếu tiếp tục nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri bầu cử tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm qua các hoạt động thực tiễn của mình, sẽ không ngừng rèn luyện, học tập để thực hiện được vai trò của người đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ, có trách

nhiệm các phiên họp của Quốc hội góp phần vào quá trình đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả của Quốc hội.

Giành nhiều thời gian, thường xuyên gắn bó giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, nhằm lắng nghe ý kiến của nhân dân để mang tiếng nói của Nhân dân đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật để luật sát với thực tiễn, dễ đi vào cuộc sống, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tôi sẽ thường xuyên gắn bó với địa phương, chủ động tìm hiểu thực tế, sẵn sàng tiếp xúc với cử tri bằng nhiều hình thức để nắm bắt những nguyện vọng của cử tri, đề xuất với Quốc hội và cơ quan có trách nhiệm cùng giải quyết những kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ và báo cáo kết quả với cử tri.

Luôn quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Là một cán bộ Hội phụ nữ, một nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ đề xuất ý kiến của mình với Quốc hội xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ Hội cơ sở, tham mưu đề xuất chính sách giới, chính sách việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN. Tôi sẽ nói lên tiếng nói bình đẳng giới, quyền và lợi ích của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và trong gia đình, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, hài hòa và bền vững

Kính thư cử tri!

Tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kiến thức mọi mặt, tích cực, tập trung nghiên cứu để có thể tham gia ý kiến các vấn đề, đặc biệt vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, rèn luyện phong cách, tác phong công tác xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân.

Kính thưa cử tri, trước khi dừng lời tôi xin trân trọng cảm ơn MTTQ Việt Nam các cấp, các Ban bầu cử, các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của đông đảo đại biểu cử tri đã đến dự và lắng nghe phần trình bày của tôi, tôi hy vọng sẽ nhận được sự tin nhiệm của cử tri để có cơ được truyền đạt những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri tới Quốc hội, tôi kính mong nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri để tôi có thể được đóng góp bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng của mình xây dựng và phát triển Sơn La góp sức chung xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!